

NGŨT. Lê Công Cơ Vinh dự Đón nhận Danh hiệu “Anh hùng Lao động”

Sáng ngày 18/3/2016, GS. TS. Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động” cho Nhà giáo Ưu tú (NGŨT) Lê Công Cơ - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân. Là một người chiến sĩ cách mạng trung kiên, bất khuất và có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, đi đầu trong thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, NGŨT. Lê Công Cơ cũng chính là người làm giáo dục đại học ngoài công lập đầu tiên vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”.



Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Danh hiệu "Anh hùng Lao động"

cho NGŨT. Lê Công Cơ

Tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi và đến năm 24 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng Lê Công Cơ luôn nung nấu trong lòng một chí khí không gì lay chuyển được, đó là tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, nguyện suốt đời cống hiến cho cách mạng, cho đất nước bằng cả sức lực, trí tuệ của mình. Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy gian khổ, người chiến sĩ ấy đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào và có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Trải qua 22 năm hoạt động cách mạng, ông đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận thành tích đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc với Huân chương Độc lập Hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhất và nhiều danh hiệu cao quý khác; đã trở thành đề tài của một số nhà văn,

nổi bật như: Bộ tiểu thuyết hai tập “Học Phí Trả Bằng Máu” và “Thành Phố Đứng Đầu Gió” của nhà văn Nguyễn Khắc Phục,...

Bằng tinh thần dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đổi mới tư duy cách làm giáo dục đại học và quyết tâm thực hiện chủ trương “Xã hội hóa Giáo dục” của Đảng và Nhà nước công đã dành mọi tâm huyết cũng như phần đời còn lại để xây dựng và phát triển Đại học Duy Tân, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Với 5 định hướng chiến lược đi trước sự phát triển của xã hội vào thời điểm mới thành lập trường, là: “Anh ngữ hóa, Tin học hóa, Chuyên nghiệp hóa, Quốc tế hóa, Trẻ hóa”; Kiên trì với phương châm hành động “Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên” và xác lập mô hình “Đào tạo gắn liền với Nghiên cứu trên nền Nhân văn - Hiện đại”, ông đã đưa Đại học Duy Tân từ một trường dân lập nhỏ bé ở miền Trung trở thành một trong ít trường đại học ngoài công lập có uy tín, được công nhận cả trong và ngoài nước. Trường đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng trao tặng nhiều danh hiệu, bằng khen cũng như phần thưởng cao quý.



Thủ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Mạnh Hùng trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đại học Duy Tân

Đánh giá cao những thành tích mà ông cùng Đại học Duy Tân đã đạt được, Thủ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Mạnh Hùng nhận định: “*Phát huy những thành tựu to lớn của 30 năm đổi mới, Đại hội Khóa XII của Đảng đề ra mục tiêu tổng quát: ‘Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại’.* Vì vậy, trong thời gian tới, cùng với ngành giáo dục đào tạo cả nước, Đại học Duy Tân cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dám nghĩ, dám làm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đào tạo ra những thế hệ sinh viên có phẩm chất đạo đức,

tin thần nhân văn và đặc biệt là có kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận khoa học, công nghệ mới góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước nói chung, xây dựng Tp. Đà Nẵng hội nhập và phát triển bền vững nói riêng. Tôi tin rằng, kế thừa những kết quả đạt được trong 21 năm qua cùng với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của tập thể nhà trường và sự quan tâm, hỗ trợ của các Bộ ngành Trung ương, các cấp chính quyền,... Đại học Duy Tân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.”

Niềm vui được nhân đôi đối với tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường khi ngay tại buổi Lễ, Đại học Duy Tân đã vinh dự được trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2014 - 2015. Bên cạnh đó, TS. Lê Nguyên Bảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Xúc động khi được trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, NGŨT. Lê Công Cơ chia sẻ: *“Danh hiệu cao quý này không chỉ là phần thưởng dành riêng cho tôi mà là phần thưởng dành cho những cố gắng miệt mài của cả đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Duy Tân với sự giúp đỡ rất lớn từ phía Đảng, Nhà nước, các cơ quan và chính quyền. Đặc biệt, cảm ơn Bộ Giáo dục & Đào tạo - cơ quan chủ quản của Đại học Duy Tân, đơn vị đã dành nhiều ưu ái cho mảnh đất miền Trung nghèo khó đã hỗ trợ rất lớn về tinh thần, về chỉ tiêu đào tạo và trên hết là niềm tin dành cho nhà trường. Trong những năm tiếp theo, Đại học Duy Tân sẽ tiếp tục đào tạo nên những công dân toàn cầu với phẩm chất đạo đức, ý thức cộng đồng, kiến thức và kỹ năng vững vàng để có thể thích ứng với mọi điều kiện, môi trường làm việc. Nhà trường mong rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính quyền, Đảng và Nhà nước để Đại học Duy Tân đi tới đạt được chuẩn Đại học Quốc gia, đạt được Đẳng cấp Quốc tế ở một số ngành đào tạo và nhất là phấn đấu đến năm 2020 trở thành một đơn vị anh hùng trong khối các trường Đại học ngoài công lập.”*

Những danh hiệu cũng như phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao tặng cho NGŨT. Lê Công Cơ nói riêng và Đại học Duy Tân nói chung là động lực để tập thể nhà trường không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, góp phần đào tạo nên những nhân tài cho đất nước. Điều này đã một lần nữa khẳng định những chủ trương, chiến lược của nhà trường là đúng đắn, khẳng định thương hiệu và chất lượng đào tạo của Đại học Duy Tân - Trường Đại học Tư thục Đầu tiên & Lớn nhất miền Trung.

(Truyền Thông)